
sþ. 107. Fyrirspurnir. [93. mál]
I. Til landbúnaðarráðherra um Inndjúpsáætlun.

Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.

1. Hvað líður endurskoðun Inndjúpsáætlunar?
2. Hvaða rök eru fyrir því, að fjárveiting til síðasta árs áætlunarinnar er felld

niður í frumvarpi til fjárlaga 1978?

II. Til samgönguráðherra um landshafnir.

Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.

1. Er ekki tímabært að afnema gildandi lög um landshafnir?
2. Hver hafa verið framlög ríkisins til hinna þriggja landshafna frá upphafi?
3. Hver hafa verið, á sama tíma, framlög ríkisins til almennra hafna á landinu?

III. Til samgönguráðherra um Ferðamálasjóð?

Frá Friðjóni Þórðarsyni.

Hvaða ráðstafanir hyggjast stjórnvöld gera til að rétta við fjárhag Ferðamála-
sjóðs?


